

ชื่อเรื่อง	ภาวะความเป็นผู้นำของข้าราชการตำรวจที่ประชาชนชาวลี้ จังหวัดลำพูนต้องการ
ผู้จัดทำ	ศุภลักษณ์ ตาสุลี
หลักสูตร	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร. เทียน เถรามัญญ
วันที่อนุมัติผลงาน	เมษายน 2557.
จำนวนหน้า	69
คำสำคัญ	คุณลักษณะผู้นำ,ภาวะความเป็นผู้นำ,ข้าราชการตำรวจ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะความเป็นผู้นำของข้าราชการตำรวจที่ประชาชนชาวลี้จังหวัดลำพูนต้องการและเพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะความเป็นผู้นำของข้าราชการตำรวจที่ประชาชนชาวลี้จังหวัดลำพูนต้องการจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คนซึ่งเป็นประชาชนในเขตอำเภอลี้จังหวัดลำพูน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสุตรของWeiers,Ronald M วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t -test และ F -test

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 15-25ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท

ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนชาวลี้จังหวัดลำพูนมีระดับความต้องการภาวะความเป็นผู้นำของข้าราชการตำรวจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นำ ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความต้องการภาวะความเป็นผู้นำของข้าราชการตำรวจด้านบุคลิกภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเป็นผู้นำ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามลำดับ

การทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่าประชาชนที่มีเพศและ รายได้ต่างกันมีระดับความต้องการภาวะความเป็นผู้นำของข้าราชการตำรวจไม่แตกต่างกัน ส่วน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและสถานภาพต่างกัน มีระดับความต้องการภาวะความเป็นผู้นำของ ข้าราชการตำรวจแตกต่างกัน

หากข้าราชการตำรวจต้องการให้ประชาชนจังหวัดลำพูนมีระดับความต้องการภาวะความ เป็นผู้นำของข้าราชการตำรวจที่มากตลอดไปนั้นข้าราชการตำรวจควรมีการสร้างบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไม่ว่าทุจริตหรือ คดโกงและพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอเมื่อประชาชนเกิดความเดือดร้อน